



## ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน  
จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ

ตามที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน  
จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  
ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑ สังกัดงานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง  
สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา โดยสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้  
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสม  
กับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภท  
ทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามประกาศ  
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก  
สำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองแม่โจ้  
จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ได้คะแนน (คิดเป็นร้อยละ)
๑	๐๐๑	นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ	เจ้าพนักงาน ทะเบียนและบัตร ชำนาญงาน	เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๗๒.๘๓

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายประหยัด ทรงคำ)

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้



**ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้**  
**เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน**  
**จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ**  
**ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ**

.....

ตามที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๒-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๒ สังกัดงานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานการคลัง กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา โดยสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ได้คะแนน (คิดเป็นร้อยละ)
๑	๐๐๑	นายธงชัย บัวงาม	เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน	เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๗๕.๐๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายประหยัด ทรงคำ)

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้